

Giám sát Thị trường Chăm sóc Sức khỏe

UnitedHealth Mua Amedisys

Chương trình [Giám sát Thị trường Chăm sóc Sức khỏe \(Health Care Market Oversight\)](#) (HCMO) xét duyệt các giao dịch kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để đảm bảo những giao dịch đó không gây tổn hại cho người dân và cộng đồng ở Oregon. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2023, OHA đã nhận được một [thông báo](#) hoàn chỉnh từ Tập đoàn UnitedHealth (UnitedHealth Group Incorporated, UHG) mô tả các kế hoạch mua công ty Amedisys, Inc. Vào ngày 14 tháng Ba năm 2024, OHA đã hoàn tất việc [xét duyệt ban đầu](#) và xác định rằng giao dịch này cần có một cuộc xét duyệt toàn diện.

Những người liên quan là ai?

Tập đoàn UnitedHealth (“UHG”) là một công ty vì lợi nhuận có trụ sở ở Minnesota cung cấp các chương trình bảo hiểm y tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên khắp cả nước. UHG là nhà tuyển dụng bác sĩ lớn nhất cả nước. Tại Oregon, công ty con Optum của UHG đã cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe hành vi và sức khỏe tinh thần, phẫu thuật, chăm sóc chuyên khoa, và các dịch vụ khác cho hơn 140,000 bệnh nhân vào năm 2022. Công ty này cũng phục vụ khoảng 4000 bệnh nhân của dịch vụ chăm sóc cuối đời và chăm sóc sức khỏe tại nhà ở trong tiểu bang. Hơn 200,000 cư dân Oregon là thành viên của các chương trình bảo hiểm y tế thương mại và Medicare Advantage của UHG. Năm ngoái, UHG đã mua LHC là một nhà cung cấp trên toàn quốc về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà và chăm sóc cuối đời có nhiều địa điểm hoạt động tại Oregon.

Amedisys, Inc. (“Amedisys”) là một công ty vì lợi nhuận có trụ sở ở Louisiana. Amedisys cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời tại nhà, chăm sóc giảm đau, và chăm sóc sức khỏe tại nhà ở 38 tiểu bang. Tại Oregon, Amedisys vận hành 3 cơ quan chăm sóc sức khỏe tại nhà ở Salem, Portland, và Roseburg, và một cơ quan chăm sóc cuối đời ở Roseburg. Amedisys phục vụ khoảng 5000 bệnh nhân của dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà và 500 bệnh nhân của dịch vụ chăm sóc cuối đời ở Oregon mỗi năm.

Thông tin về Giao dịch

Bằng giao dịch này, UHG sẽ sở hữu toàn bộ Amedisys. UHG và Amedisys nói rằng họ dự định sẽ duy trì các dịch vụ chăm sóc tại nhà và và chăm sóc cuối đời hiện có của Amedisys ở Oregon. Các cơ sở Amedisys sẽ tiếp tục chấp nhận các loại bảo hiểm như cũ, bao gồm Medicare, Oregon Health Plan (OHP) và Medicare Advantage. UHG nói rằng giao dịch này sẽ cho phép Optum mở rộng tầm mức và phạm vi địa lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà cho cư dân Oregon.

Tiếp theo sẽ là gì?

OHA đang tiến hành việc xét duyệt toàn diện đối với giao dịch này để hiểu rõ xem nó có thể tác động tới chi phí và chất lượng chăm sóc sức khỏe, khả năng tiếp cận dịch vụ, và công bằng y tế như thế nào. Trong việc xét duyệt này, OHA sẽ sử dụng các dữ liệu chăm sóc y tế, tin tức và báo cáo truyền thông, thông tin từ các công ty, và ý kiến đóng góp từ công chúng để quyết định xem giao dịch này có được phép tiến hành hay không.

Chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý vị!

Ý kiến đóng góp của công chúng rất quan trọng trong việc xét duyệt của OHA! Ý kiến của quý vị có thể giúp chúng tôi hiểu được việc mua bán này có thể giúp đỡ hay làm hại con người trong cộng đồng của quý vị. Để chia sẻ suy nghĩ và ý kiến của mình, vui lòng gửi email tới

Giám sát Thị trường Chăm sóc Sức khỏe

hcmo.info@oha.oregon.gov. Trong email của mình, xin hãy viết chữ “Amedisys”, những điều quý vị suy nghĩ, và quý vị ủng hộ hay phản đối giao dịch này.

Quý vị có thể nhận tài liệu này miễn phí bằng ngôn ngữ khác, bản in chữ cỡ lớn, chữ nổi, hoặc một định dạng quý vị muốn. Xin hãy liên hệ với chúng tôi bằng email ở địa chỉ hcmo.info@oha.oregon.gov hoặc bằng điện thoại theo số 503-945-6161. Chúng tôi chấp nhận mọi cuộc gọi chuyển tiếp.